
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

 

   วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2565 ในการอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา 
ต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 173 คน เป็นผู้เสนอ) 
   ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงก าหนดเวลาการอภิปรายที่เหลืออยู่ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ได้รับการจัดสรรเวลา 22 ชั่วโมง ใช้ไป 11 ชั่วโมง 10 นาที 10 วินาที คงเหลือเวลา 10 ชั่วโมง 49 นาที  
50 วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ได้รับการจัดสรรเวลา 2 ชั่วโมง ใช้ไป 3 นาที 7 วินาที คงเหลือเวลา 1 ชั่วโมง 
56 นาที 53 วินาที คณะรัฐมนตรี ได้รับการจัดสรรเวลา 6 ชั่วโมง ใช้ไป 3 ชั่วโมง 20 นาที 48 วินาที คงเหลือ
เวลา 2 ชั่วโมง 39 นาที 12 วินาที ระยะเวลาการอภิปรายที่ใช้ไปทั้งหมด 14 ชั่วโมง 34 นาที 5 วินาที คงเหลือ
เวลา 15 ชั่วโมง 25 นาที 55 วินาที  
   จากนั้น สมาชิกฯ อภิปรายซักถามข้อเท็จจริงและให้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวจนก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมือง การปฏิรูป
การเมืองล้มเหลว ยุทธศาสตร์ชาติไม่มีความคืบหน้า  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 แต่ผ่านมา 2 ปี 7 เดือนแล้ว ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ โดยนโยบายหลัก 12 ด้าน  
อาทิ ข้อ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่สมัยรัฐบาลนี้เป็นสมัยที่มีความแตกแยกเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์มากที่สุดโดยสถิติผู้ถูกด าเนินคดีตามมาตรา 112 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ถูกด าเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองแล้วอย่างน้อย 169 คน  
ใน 176 คดี ซึ่งผู้ถูกด าเนินคดีที่ เป็นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จ านวน 14 คน นโยบายข้อ 2 การสร้าง 
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ แต่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 
ให้กระทรวงกลาโหมเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด และมากกว่างบประมาณด้านสาธารณสุขในขณะที่ประชาชน 
และประเทศชาติมีหนี้สินมหาศาล นโยบายข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
แต่เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้ ประชาชนเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
3.6 ล้านคน ผู้ค้ า 2.8 ล้านคน หนี้ครู/ข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชี หนี้ เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์  
6.5 ล้านบัญชี หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชี และปัญหาหนี้สินอ่ืน ๆ ของประชาชน 
51.2 ล้านบัญชี เนื่องจากรัฐบาลบริหารประเทศด้วยการกู้เงิน ท างบขาดดุลมากขึ้นทุกปี  ละเลยเศรษฐกิจ 
ฐานราก ละเลยประชาชนที่ทุกข์ยากล าบาก แต่เจ้าสัวกลับร่ ารวยมากขึ้น เกิดความเหลื่อมล้ ามากขึ้นทุกปี 
รวมทั้งได้อภิปรายถึงประเด็นน้ ามันรั่วที่จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า น้ ามันรั่วจ านวนกี่ลิตร จากตัวเลข 400,000 ลิตร มาเป็น 
160,000 ลิตร จนมาที่ตัวเลข 50,000 ลิตร และใช้สารเคมีสลายน้ ามันจ านวน 70,000 ลิตร โดยอนุมัติ 
ใช้สาร Slickgone NS จากบริษัท Dasic 40,000 ลิตร อัตราส่วน 1 ต่อ 10 แต่จากข้อมูลของบริษัทฯ แนะน า 
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ให้ใช้สาร Slickgone NS ในอัตราส่วน 1 ต่อ 20 หรือ 30 เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และในวันถัดมา
อนุมัติให้ใช้เพ่ิมอีก 36,400 ลิตร โดยไม่ได้อนุมัติอ้างอิงจากน้ ามันรั่ว แต่เหตุผลคือเพ่ือควบคุมไม่ให้น้ ามันเข้าสู่
ชายฝั่ง แต่น้ ามันก็เข้าสู่ชายฝั่งอยู่ดี สร้างผลกระทบต่อพ่ีน้องชาวประมงอย่างร้ายแรง และอีก 2 วันต่อมา 
ก็อนุมัติให้ ใช้เพ่ิมอีก 9,000 ลิตร รวมเกือบ 80,000 ลิตร คิดเป็นอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 10  
จึงตั้งค าถามว่า สารเคมีที่ใช้มันเกินอัตราส่วนมาก หรือน้ ามันรั่วเกินกว่าข้อมูลที่ชี้แจงหรือไม่ เพราะหากคิด 
จากอัตราส่วนของสารเคมีที่ใช้ ค านวณได้ว่าน้ ามันรั่ว 800,000 - 900,000 ลิตร รวมทั้งสารเคมีที่ใช้และน้ ามัน 
ที่รั่วมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตลอดจนเรื่องของวิกฤตทางการเมืองในส่วนของผู้น า ระบบการเมือง  
และระบบนิติรัฐ ในส่วนของวิกฤตผู้น านั้น เกิดขึ้นจากการท ารัฐประหารได้ท าลายการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและได้สร้างระบอบการเมืองแบบใหม่ข้ึนมา โดยที่อ านาจสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือของพ่ีน้องประชาชน 
แต่อยู่ในมือของเครือข่ายนายทุนและฝ่ายขวา การจะน าระบบการเมืองกลับเข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้น 
มีอยู่ทางเดียวคือ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอ านาจ ส่วนวิกฤตนิติรัฐนั้น เกิดจากการท านิติสงคราม  
กับประชาชน การลุแก่อ านาจและสืบทอดอ านาจของ คสช. โดยการใช้กฎหมายปราบปรามประชาชน 
แทนการใช้ก าลังและอาวุธในรูปแบบเดิมจนกระทั่งเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สถาบันตุลาการอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
   นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายในประเด็นที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) 
อนุญาตให้ช่อง Top News เข้าไปร่วมผลิตรายการกับ ททบ.5 ว่า พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่รอบคอบและไม่ระมัดระวัง เนื่องจากรัฐต้องรักษาไว้ 
ซึ่ งคลื่นความถี่ และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติแห่ งชาติ เพ่ือ ให้ เกิดประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์ต่อคลื่นความถี่โดยไม่ค านึง  
ถึงประโยชน์ของประชาชน ทั้ งนี้  ตั้ งข้อสังเกตว่าผู้บริหาร ททบ.5 ท างานไม่โปร่งใส โดยกรรมการ 
ผู้อ านวยการใหญ่ และ บริษัท แกแลคซี่ มัลติมีเดีย คอร์ปอเรชัน จ ากัด ได้ร่วมกันลงนามผลิตข่าวมิติใหม่ 
เมื่อต้นปี 2565 ท าให้มีข้อสงสัยว่า มีบริษัทชื่อ ท๊อปนิวส์ ดิจิตอล เข้ามาผลิตข่าวกับททบ. 5 แต่มีผู้บริหาร 
บางคนคัดค้านไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาด าเนินการ Top News จึงตั้งบริษัท แกแลคซี่ฯ โดยจดทะเบียน 
เพียง 7 วัน และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ก็ได้ลงนามผลิตรายการกับ ททบ.5 ซึ่งเรื่องนี้ผิดวิสัยของ 
การประกอบการว่าเหตุใด บริษัทที่มีผลงานจึงไม่ได้งานนี้ และสมาชิกฯ มีความห่วงใยต่อกองทัพบกและ 
ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงควรเข้าไปดูเรื่องนี้ และต้องให้ค ามั่นสัญญาว่าจะรักษา ททบ.5 
ที่เป็นของกองทัพบกไม่ให้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาตามมา ตลอดจนได้อภิปรายถึง
วิกฤตทางการเมือง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. วิกฤตผู้น า โดยกองทัพส่งแม่ทัพมายึดอ านาจ แต่ไม่สามารถ
บริหารประเทศได้ และกองทัพยังตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายนายทุนใหญ่  ท าการแบ่งอ านาจและ
ผลประโยชน์กันอย่างลงตัว มีความสุขสบายอยู่บนหลังของประชาชนและบนภาษีอากรของประชาชน  
2. วิกฤตระบบการเมือง โดยหลังจากรัฐประหาร 2 ครั้งที่ผ่านมา คือ ปี 2549 และ 2557 ได้สร้างระบอบ
การเมืองแบบใหม่ซึ่งสมาชิกฯ เรียกชื่อว่าระบอบการเมืองประชาธิปไตยจอมปลอม การรัฐประหารเข้ามา
บิดเบือนท าลายระบอบประชาธิปไตย และสร้างการเมืองระบอบใหม่ขึ้นมาที่อนุญาตให้เราเข้าคูหาเลือกตั้งได้
เป็นครั้งเป็นคราวแต่อ านาจสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนแต่อยู่ในมือของเครือข่ายนายทุนตลอดมา ดังนั้น
การที่จะน าระบบการเมืองกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางของประชาธิปไตย มีได้ทางเดียวคือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพ่ือน ามาใช้แทนร่างของ คสช. ที่ ใช้อยู่ทุกวันนี้ และ 3. วิกฤตนิติรัฐ  
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ที่เกิดจากการท าสงครามกับประชาชน เกิดจากการลุแก่อ านาจย่ามใจของคณะรัฐประหารที่ สืบทอดอ านาจ  
เอากฎหมายมาปราบปรามประชาชนแทนการใช้ก าลังอาวุธแบบเดิม ๆ จนกระทั่งเกิดวิกฤตศรัทธาสูง 
ต่อสถาบันการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันตุลาการ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถือเป็นยุคมืดอย่างแท้จริง  
เป็นยุคที่กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย และองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระ รวมทั้ง เป็นยุคที่เกิดคดีความทางการเมือง 
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ การใช้นิติสงครามท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว อาจจะช่วยต่ออายุ 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ไปได้อีกเพียงเล็กน้อย แต่สิ่งที่ได้หลังจากนั้นไม่ได้มีประโยชน์ และไม่ได้
แก้ปัญหาใด ๆ ได้เลย นอกจากจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอวันปะทุ หากไม่รีบถอนฟืนออกจากกองไฟ 
สุดท้ายสถาบันหลักของชาติ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล รัฐสภา ศาล และทุกสถาบันของประเทศนี้ก็จะพังกันไปหมด
ดังนั้น เราต้องมาช่วยกันผลักดันการปฏิรูประบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสถาบันตุลาการให้ส าเร็จ 
หยุดการด าเนินคดีเพ่ิม ส าหรับคดีการเมืองที่ด าเนินไปแล้วก็ต้องทบทวน แล้วหันมาใช้วิถีทางกลไกของระบอบ
ประชาธิไตย เปิดพ้ืนที่ พูดคุยเพ่ือคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งจะเป็นประตูบานแรก สิ่งที่จะท าได้  
คือการพิจารณานิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมด โดยการนิรโทษกรรมทางการเมืองเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง 
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีถึง 3 ครั้ง คือในปี  2488 สมัยรัฐบาล นายควง  อภัยวงศ์ โดยออก 
พระราชก าหนดนิรโทษกรรมกลุ่มท าความผิดฐานกบฏและจราจล เพ่ือปล่อยตัวนักโทษการเมือง ในปี 2499  
ออกพระราชก าหนดนิ รโทษกรรม รัฐบาล จอมพล ป . พิบู ลสงคราม และ ปี  2521 สมัยรัฐบาล  
พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ ทั้งนี้  การนิรโทษกรรมให้เยาวชนไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือสิทธิมนุษยชน 
แต่เพ่ือเอ้ือให้ เกิดสังคมพัฒนาเศรษฐกิจและปลดปล่อยศักยภาพของประเทศ  และยังได้อภิปรายว่า  
ประเทศไทยเต็มไปด้วยข้อจ ากัด ท าธุรกิจยาก ทุกอย่างมีต้นทุน มีเส้นสาย ทุกลายเซ็นจากรัฐต้องมีค่าใช้จ่าย 
ความโปร่งใสลดลง แต่คอร์รัปชันสูงขึ้น หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ค าถามคือ ผู้น าในศตวรรษที่ 21 แบบใด 
ที่ เราต้องการเพราะเราต้องการผู้น าที่ทันสมัย ทันโลก กล้าหาญ เชี่ยวชาญโรคระบาดและเศรษฐกิจ  
มีความเห็นอกเห็นใจประชาชน เข้าใจความเดือดร้อน  และมีหั วใจที่ เป็นประชาธิปไตย จึงคิดว่า  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีคุณสมบัติแบบนั้น  
และไม่เชื่อว่ามีภาวะผู้น าที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้  เพราะปัญหาของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา คือ มองมุมเดียว ไม่มีบริบท ซึ่งหากเป็นผู้น าที่ทันสมัย การจัดสรรงบประมาณจะไม่เป็นแบบนี้  
และ 2 ปีที่ผ่านมาคงไม่ใช้งบประมาณ 7.5 ล้านล้านบาท ไปซื้ออาวุธ ทั้ง ๆ ที่ในสภาวะปัจจุบันต้องเพ่ิม
อัตราก าลังของแพทย์เพ่ือมาต่อสู้กับโรคโควิด-19 เนื่องจากหลายโรงพยาบาลยังขอรับบริจาค ส่วนแพทย์ 
ในต่างจังหวัด อาทิ บึงกาฬ และหนองบัวล าภู ยังต้องแบกรับการรักษาพยาบาลประชาชนกว่า 6 พันคน  
ต่อหมอ 1 คน ซึ่งถือเป็นความเหลื่อมล้ าทางสาธารณสุข โดยเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางโรคระบาดไม่ใช่สงคราม 
ดังนั้น จึงต้องซื้อเครื่องมือแพทย์ไม่ใช่อาวุธ ทั้งนี้ หากจะเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 ได้ ต้องท าตามสัญญาที่ให้ไว้
เมื่อครั้งที่หาเสียงให้ได้ก่อน ทั้งเรื่องแรงงานขั้นต่ า เบี้ยคนชราถ้วนหน้า และเงินเดือนนักศึกษาจบใหม่  
จึงขอถามว่าเมื่อไรจะท าตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เมื่อปี 2562 พร้อมสอบถามเรื่องมาตรการด้านพลังงาน 
ในการดูแลประชาชน  
  2. รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ใช้อ านาจในทางที่ผิด สั่งปิดเหมือง
ทองอัคราจนท าให้ประเทศถูกฟ้องร้องได้รับความเสียหาย  
   อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนกรณีพิพาทระหว่างรัฐไทย  
กับบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ของออสเตรเลีย ในคดีเหมืองทองอัคราหลัง พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อ านาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งระงับกิจการเหมืองแร่  
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ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว แต่ยังไม่มีค าชี้ขาดใด ๆ โดยคดีเหมืองทองอัครานั้นเป็นคดี 
ที่อยู่ในความสนใจและเคลือบแคลงสงสัยของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งพรรคเพ่ือไทยได้น าเรื่องนี้มาอภิปราย 
ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 3 ครั้ง และตั้งค าถามในหลายประเด็น แต่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขณะนั้น ได้ตอบค าถามที่ไม่ตรงค าถาม 
และมีการปกปิดเป็นความลับท าให้ยิ่งมีความสลับซับซ้อนกลายเป็นคดีระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มจะเกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทย โดยสมาชิกฯ ได้ซักถามถึงสาเหตุของการเลื่อนอ่านค าชี้ขาด 
ในคดีดังกล่าว ผู้ใดเป็นผู้เลื่อน ผู้ใดได้ประโยชน์ และผู้ใดเสียประโยชน์ โดยคดีเหมืองทองอัคราถูกเลื่อนอ่าน 
ค าชี้ขาดอย่างน้อย 3 ครั้ง และครั้งล่าสุดเป็นการเลื่อนแบบไม่มีก าหนด สรุปว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเลื่อน
อ่านค าชี้ขาดไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง และมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเลื่อนอ่านค าชี้ขาดหลังจากนั้นไม่นานประเทศ
ไทยจะทยอยคืนสิทธิ์ในการท าเหมืองเพ่ิมพ้ืนที่ส ารวจแร่ทองค า และให้สิทธิอ่ืน ๆ เกือบทุกครั้ง รวมทั้งตั้งแต่
ประเทศไทยถูกบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ของออสเตรเลีย ฟ้องร้อง แต่รัฐบาลไทยไม่เคยรายงาน
และชี้แจงกับประชาชนผู้เสียภาษีว่าบริษัทคิงส์เกตฯ ฟ้องร้องประเทศไทยในประเด็นใดบ้างและเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเท่าไร โดยเมื่อได้เทียบเคียงกับกรณีเมืองทองเวเนซุเอลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน 
ก็ประเมินได้ว่าหากแพ้คดีประเทศไทยต้องจ่ายขั้นต่ าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ ไปเอง  นอกจากนี้  ยังมีปัญหาคอร์รัปชัน 
จากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะชาวโรฮีนจาที่ถูกทรมานและโดนกระท า 
ท าให้ระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List คือประเทศที่มีลักษณะคล้ายกับ 
ระดับ ที่ 2 แต่มีรายงานถึงเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้าน
การค้ามนุษย์  อีกครั้ง โดยอ้างว่าผู้ ท าคดีที่ ออกมาเปิดโปง อย่าง พลต ารวจตรี  ปวีณ   พงศ์สิรินทร์  
อดีตรองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 อดีตหัวหน้าชุดท าคดีโรฮีนจากลับต้องขอลี้ภัยเนื่องจากถูกกดดัน 
ทั้งต ารวจและทหาร เพราะออกหมายจับ พลโท มนัส  คงแป้น อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก รวมทั้ง  
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่ก ากับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
หรือ ก.ตร. ในขณะนั้น และพลต ารวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในขณะนั้น  
ยังมีค าสั่งย้าย พลต ารวจตรี  ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ไปยังพ้ืนที่ชายแดนใต้ ทั้งที่ เป็นพ้ืนที่ อิทธิพลค้ามนุษย์  
ซึ่งพลต ารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ได้ขอให้ทบทวนค าสั่งย้ายแต่กลับได้รับค าตอบที่ ยืนยันว่าให้ย้ายต่อ  
จนมาสู่การยื่นใบลาออกเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2558 โดยสมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่า การไม่คุ้มครอง  
พลต ารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ เป็นเพราะกลัวว่าจะมีการสืบสาวผู้ต้องหาได้เพ่ิมเติม หรือมีคนใหญ่โต  
และคนในรัฐบาลร่วมด้วยหรือไม่ อีกทั้งปัจจุบัน พลโทมนัส  คงแป้น ได้เสียชีวิตในห้องขังจนท าให้ไม่สามารถ
สืบสาวเรื่องราวต่อได้แล้ว จึงตั้งค าถามไปยังพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพลต ารวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ว่าเคยมีความคิดที่จะคุ้มครอง  
พลต ารวจตรี ปวีณ  พงศ์สิรินทร์ หรือไม่ และแทนที่จะส่งเสริมให้ต ารวจที่ดีเกษียณอายุราชการอย่างสงบสุข  
กลับต้องขอลี้ภัยไปใช้ชีวิตแรงงานอย่างยากล าบากในต่างแดน จึงถือว่าเป็นความอยุติธรรม ที่คนชั่วได้ดี  
คนดีต้องลี้ภัยหรือไม่ 
   ส าหรับประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายที่ดีที่สุดของประเทศไทย เนื่องจาก 
เป็นเส้นทางที่ผ่านย่านส าคัญของเมืองจึงมีผลประโยชน์มหาศาล โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดต้องรีบต่อสัญญา
สัมปทานทั้งที่จะหมดสัญญาในปี 2572 และปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าลังสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังมีการผิดสัญญาและเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
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บริษัทที่ได้สัมปทาน มีการท าสัญญาโดยไม่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ ขณะที่ทรัพย์สินยังเป็นของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม แม้กระทั่ง 7 รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เข้า
ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่มีการพิจารณาวาระดังกล่าว พร้อมทั้ งยังมองว่าจะเป็นการท าผิด 
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ประชาชนต้องจ่ายค่าโดยสารแพง  
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะ 2 แนวทาง คือ ขอให้รอถึงปี 2572 แล้วเอาสัมปทานมาเป็นของรัฐ ให้ประชาชน 
จ่ายค่าโดยสารถูกลง รัฐไม่ต้องหาก าไร หรืออีกทางคือให้ รฟม. ด าเนินการเพียงเจ้าเดียว ใช้ได้ทุกสาย ไม่ต้อง 
มีค่าแรกเข้าก็จะท าให้ค่าโดยสารถูกลงได้เช่นกัน อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตกรณีทุจริตหลายโครงการ โดยเฉพาะ
กรณีโครงการล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าอาจท าให้เกิดค่าโอกาสทางเศรษฐกิจ 
กว่า 40,000 ล้านบาท ตลอดจนยังมีการใช้งบกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อม จัดซื้อขวดบรรจุน้ าวงเงินกว่า 30 ล้านบาท น าไปแจกจ่ายในจังหวัดสุพรรณบุ รี 
กว่า 1.4 ล้านบาท แต่แจกจ่ายในพ้ืนที่ภาคอีสานประมาณ 1 แสนขวด ทั้งที่มีปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการใช้เงิน 
ในกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการสนับสนุนกีฬาอาชีพและโครงการ
สร้างกระแสกีฬาที่ใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาท 
  3. รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดด้านเศรษฐกิจ ข้าวของแพง ค่าแรงถูก 
จนท าให้ประชาชนเดือดร้อน เกิดปรากฎการณ์ข้าวของแพงจนพังทั้งแผ่นดิน  
   รัฐบาลไม่มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ด าเนินการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs 
ไม่ทั่วถึง และยังมีข้อจ ากัดมากมาย และสินค้าทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง  
ทั้งปุ๋ยและราคาน้ ามันที่ปรับตัวขึ้นทุกวัน โดยราคายางถูกกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  เกิดปัญหาโรคเชื้ออหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ระบาดในสุกร โรคลัมปี สกิน ในวัว ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็น สุกร วัว 
และสวนยาง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินทรัพย์ของเกษตรกรที่รอการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและมีความหวังว่า 
เมื่อพวกเขาเดือดร้อนในครัวเรือนก็สามารถน าสินทรัพย์เหล่านี้มาแปลงเป็นเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน ได้  
แต่ด้วยความไม่เป็นมืออาชีพในการบริหารราชการของรัฐบาล และยังมีการปกปิดข้อมูลต่าง ๆ จนท าให้ 
ความเสียหายนั้นประเมินค่าไม่ได้ นอกจากนี้ อัตราการว่างงานยังสูงถึงร้อยละ 37.9 ในปี 2563 และร้อยละ 
37.7 ในปี 2564 มีแรงงานนอกระบบถึง 20.4 ล้านคน ซึ่งแรงงานนอกระบบนั้นเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่มี
รายได้ต่ า กระจุกตัวอยู่ ในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และไม่สามารถเข้าระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ  
ของรัฐบาลได้ อาทิ บัตรเติมเงิน และคนละครึ่ง และยังไม่มีสวัสดิการคุ้มครองต่าง ๆ รวมทั้งยังมีปัญหาหนี้สิน 
และสุขภาพการเจ็บป่วย ทั้ งนี้  จากผลงานรัฐบาลที่ล้มเหลว ขาดวิสัยทัศน์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 
ที่บริหารงานไม่เป็น และไม่พยายามเข้าใจปัญหา ทั้งยังท าให้ภาพลักษณ์ของบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรี 
ถูกด้อยค่าจากประชาคมโลก ตลอดจนได้กล่าวถึงหนี้ครัวเรือน โดยข้อมูลเดือนธันวาคม 2564 พบว่า  
ประเทศไทยมีประชากร 66,171,439 คน มีหนี้สัดส่วนครัวเรือนต่อ GDP ในอันดับที่ 12 จาก 70 ประเทศ 
ทั่วโลก อยู่ในอันดับที่ 5 ของเอเชีย เมื่อเดือนกันยายน 2564 หนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 14.3 ล้านล้านบาท  
ซึ่งไม่รวมหนี้นอกระบบ และมีหนี้ต่อหัวประชากร 216,709 บาท หนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 651,818 บาท  
โดยมีเหตุมาจากการบริหารราชการของรัฐบาลที่มีแต่การกู้  ท าให้คนไทยจนทั้งแผ่นดิน แพงทั้งแผ่นดิน  
และอดอยากทั้งแผ่นดิน นอกจากนี้  ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยารายงานว่า  วิกฤตโควิด-19 ท าให้ 
ตลาดยาเสพติดเฟ่ืองฟูมาก บางส่วนเปิดทางอ านวยความสะดวกแลกกับผลประโยชน์ใต้โต๊ะ ในบ้านเมือง  
ที่ข้าวยากมากแพง ยิ่งท าให้ผู้ผลิตเร่งผลิตให้มากขึ้น มียาเสพติดถูกล าเลียงเข้ามาพักรอบริเ วณชายแดน 
ไทย – เมียนมา อย่างต่อเนื่ อง ในช่วง 1 – 2 ปีที่ ผ่ านมา กลุ่มผู้ค้ ายาเสพติดสร้างเครือข่ายลูกค้า 
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ในกลุ่มออนไลน์ โอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและบัญชีม้า โดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดดึงวัยรุ่นมาร่วมงาน
มากขึ้นด้วยการให้ค่าจ้างสูงมาจูงใจ ประกอบกับราคายาเสพติดในประเทศไทยถูกลงมาก ยาบ้าราคา 30 บาท 
จากหลายร้อยบาท ยาไอซ์กรัมละ 300 บาท จาก 800 บาท ยาเค 400 บาท ยาอีก็กลับมาระบาดอีกครั้ง  
โดยสินค้าแพงทุกอย่าง ถูกอย่างเดียวคือยาเสพติด ซึ่งทางออกของเรื่องนี้คือ รัฐบาลต้องปิดชายแดนประเทศ
เพ่ือนบ้าน สกัดการน าเข้าสารตั้งต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมตัดวงจรลักลอบน าเงินออกนอก
ประเทศ และรัฐบาลต้องตั้งศูนย์อ านวยการพร้อมประสานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน  
มาร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนเห็นว่าประชาชนอยู่ในภาวะข้าวยาก หมากแพง ค่าแรงถูก จากการบริหาร
ราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และการบริหารงบประมาณที่ส่อไปในทางทุจริต  
ทุกข์ปากท้องเศรษฐกิจ มาถึงจุดแพงทั้งแผ่นดิน จนทั้งแผ่นดิน โดยค่าครองชีพสูงขึ้นทุกอย่าง โดยอาหารแพง
ขึ้นร้อยละ 30 การเดินทางขึ้นร้อยละ 30 – 40 ท าให้ท ามากินหายาก อีกทั้งปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ย 
และอาหารสัตว์ ที่ดึงให้รายได้ตก ตลอดจนค่าแรงที่ไม่ได้ปรับมาหลายปี โรงงานปิด คนตกงาน คนงาน 
หลุดออกจากระบบ 600,000 คน และต้องกลับบ้านซึ่งไม่มีสวัสดิการเพราะตกงาน ท าให้รายได้ขาดหาย  
ผู้ค้ ารายย่อยและ SMEs ได้ รับผลกระทบหนัก หนี้ ครัวเรือน เพ่ิมสูงขึ้น เกือบร้อยละ 90 ของ GDP  
และหนี้สาธารณะก็เพ่ิมสูงขึ้นจนจะชนเพดานร้อยละ 60 และจะมีการขยับเพดานเงินกู้ไปซึ่งมีการขยับเพดาน
ไปที่ร้อยละ 70 % โดยทั้งหมดนี้รัฐบาลแจ้งว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากปัญหาโรคโควิด-19 ซึ่งแท้จริงแล้ว
สถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนโรคโควิด-19 ในส่วนของภาวะเงินเฟ้อนั้นต่างประเทศเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว โดย
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นมาแล้ว ขณะที่ ไทยเกิดภาวะเงินฝืดเพราะคนไทยไม่มีเงินซึ่งแท้จริงคือยังไม่ ฟ้ืน  
และการขยายตัวคือขยายในแดนลบ แต่สหรัฐอเมริกาและยุโรปขยายตัวในแดนบวก ขณะที่การบอกว่า  
สินค้าแพงเพราะน้ ามันแพง ซึ่งทั่วโลกเป็นแบบนั้นจริงแต่ประเทศไทยไม่ใช่แบบนั้น การแจ้งแบบนี้เท่ากับเป็น
การอนุญาตให้มีการขึ้นราคา โดยราคาน้ ามันแพงขึ้นร้อยละ 30 ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขึ้นร้อยละ 200  
ซึ่งเป็นการฉวยโอกาสโดยอ้างการส่งสัญญาณของรัฐบาล และหลายรายการอยู่ในประเทศไม่เกี่ยวกับ
ต่างประเทศ โดยเสนอแนะว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ต้องยอมรับความจริง ว่าปัญหาราคาของแพงไม่ใช่ 
เพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างเดียว ควรเปิดใจรับฟังให้มากขึ้น และไม่ชี้แจงตามที่มีคนเขียนสคริปต์ให้ 
รวมทั้งควรทบทวนการลงทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยโครงการคนละครึ่งนั้นไม่ควรยกเลิก และต้องเพ่ิมเติม  
คือ ค านึงถึงการจ้างงาน การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสร้างกันชนเศรษฐกิจโดยเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ประชาชนจะต้องไม่รับผลกระทบโดยตรง การหารายได้โดยเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency) นอกจากจะไม่ส่งเสริมแล้วยังจ้องจะเก็บภาษี ขณะเดียวกันต้องแก้หนี้ ด้วยการเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย รวมถึงใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ ควรเลิกซื้ออาวุธ ซื้อเรือด าน้ า แก้ทุจริตที่เหมือนเป็นรอยรั่ว 
ต้องปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ ซึ่งหากไม่ด าเนินการตามที่เสนอจะท าให้ประชาชนจนเฉียบพลัน  
จนเรื้อรัง และอนาคตประเทศคือกู้เรื้อรังและประเทศล้มละลาย ส าหรับในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ าที่สุดในประเทศ โดยในบรูไนจะน าก าไรจากการลงทุนมาเป็นเงินปันผลให้ 
คนในประเทศ ต่างจากประเทศไทยที่กู้เงินสร้างหนี้ น าหนี้มาแจกให้ประชาชนแล้วรับแต่ความดีความชอบ 
นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยังมีจ านวนผู้ได้รับการศึกษาต่ าที่สุดในประเทศ เพราะผู้ปกครองไม่มี
เงินส่งเสีย แทนที่กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ควรจะเป็นสวัสดิการของรัฐ เพ่ือส่งเสริมให้ลูกหลาน 
ได้เรียนฟรีแต่กลับเป็นกองทุนที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิต หลายคนต้องหมดเนื้อหมดตัว และถูกจ าคุก และยังมีปัญหา
อีกหลายประการ อาทิ การบังคับข่มขู่ให้ชาวบ้านมาฉีดวัคซีน โดยกระทรวงมหาดไทยบังคับผู้ว่าราชการจังหวัด  
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ก่อนจะบังคับตามสายบังคับบัญชาลงจนถึงระดับผู้น าศาสนา และขู่ว่าจะไม่ให้ค่าตอบแทนหากไม่ฉีดวัคซีน  
ซึ่งสาเหตุที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่ลงพ้ืนที่สัมผัสปัญหาด้วยตนเอง ทั้งนี้  
ได้เสนอแนะในเรื่องรายจ่ายของประชาชนและหนี้สิน โดยอันดับแรกต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดการบริหารเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเงินเฟ้อ ต้องมีตะกร้าคนจนเมืองและคนจนต่างจังหวัด โดยเมื่อมีปัญหาตรงไหนจะได้แก้ไขได้ตรงจุด 
  4. รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของโรค ทั้งโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19 ) ในคน และโรคเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : 
ASF) ระบาดในสัตว ์
   รัฐบาลพยายามกลบเกลื่อนและไม่กล่าวถึงจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รัฐบาลท าลาย
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต 
การเบิกจ่ายเงินของคลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งเป็นคลินิกของภาคเอกชนที่เข้ามาท างานร่วมกับราชการเพ่ือดูแล  
พ่ีน้องประชาชนในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก จากที่มีอยู่ทั้งหมด 200 แห่ง แทนที่เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นจะปิดเฉพาะคลินิกที่เกิดปัญหา แต่กลับปิดคลินิกทั้งหมด ท าให้ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
มากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนขาดหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิที่บริการ
ใกล้ชิดประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง 
จ านวนมาก ไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลใกล้ชิดและไม่ได้รับโอกาสให้เข้าสู่ระบบการรักษา ทั้งนี้  รัฐบาลได้ขอ 
ความร่วมมือคลินิกชุมชนอบอุ่นเข้ามาให้บริการและรองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ แต่กลับไม่จ่ายเงิน
ชดเชยให้กับคลินิกเหล่านี้จนต้องปิดตัวลงในที่สุดและไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ อีกต่อไป ส่งผลให้
ประชาชนเดือดร้อนจากเหตุการณ์เหล่านี้ รวมทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับสนามสอบ
ของรัฐบาลที่ยังหละหลวม ไม่รอบคอบ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงเสนอแนะให้แก้ปัญหา 
โดยน าเด็กหรือผู้สมัครสอบเป็นศูนย์กลาง โดยส่ง SMS หรือ e-mail หรือการสื่อสารช่องทางอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัคร
แจ้งความประสงค์รับข้อมูลไว้ ให้ระมัดระวังตนเองมากขึ้น หรือแยกตนเอง 7 วันก่อนสอบ จัดส่ง ATK ให้กับ
ผู้สมัคร โดยให้ตรวจด้วยตนเองก่อนวันสอบ 1 ถึง 3 วัน แล้วให้น าผลตรวจ ATK มาแสดง ณ สถานที่สอบ  
จัดสถานที่สอบพิเศษกึ่งโรงพยาบาลสนามส าหรับผู้สมัครที่ป่วยแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก และจัด
สอบครั้งที่ 2 ในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน โดยมีการทดสอบทางสถิติว่าระดับความยากของข้อสอบทั้ง 2 ชุด  
ไม่มีความแตกต่างกัน ส าหรับผู้สมัครที่ป่วยในระดับที่ไม่สามารถเข้าสอบครั้งแรกได้  และยกเลิกจุดคัดกรอง 
โดยวัดอุณหภูมิเนื่องจากไม่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ  และเป็นการลดความแออัด ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย 
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวผิดพลาด ขัดขวางไม่ให้เอกชนน าเข้าวัคซีน mRNA  
ขณะที่การจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลมีผู้ได้ประโยชน์ และกรณีการน าเข้าวัคซีนซิโนแวคเพ่ือฉีดให้เด็กอายุ 3 ปี  
ทั้งที่ทั่วโลกใช้วัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็ก และยังไม่มีค าแนะน าให้ฉีดวัคซีนชนิด เชื้อตายในเด็ก รวมทั้ง  
ผลการศึกษาของต่างประเทศก็ยังไม่มีข้อมูลจึงต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงด้วย อย่างไรก็ดี เรื่องวัคซีนดังกล่าว 
อาจเป็นเค้กก้อนโตเพราะมีเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี จ านวน 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากร 
ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะที่องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป 
สามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการนับตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ม ี
การนับใหม่ ท าให้ตัวเลขดูลดน้อยลง โดยเฉพาะการตรวจ ATK กับการตรวจ RT-PCR และมีแนวโน้มที่จะ 
ไม่ประกาศตัวเลขทุกวันแต่ประกาศอาทิตย์ละครั้ง และยังมีข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศให้เป็นโรคประจ าถิ่นไทย 
และการที่รัฐบาลใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมา ไม่ได้แก้ปัญหาโควิด-19 
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้ปราบปรามม็อบนักศึกษาแทน โดยความผิดพลาดดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยยังไม่ 
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ฟ้ืนตัว ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิด 3 ช. ที่คนไทยไม่อยากให้เกิด ได้แก่  
ช. เชื่องช้า คือ รัฐบาลบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ช้ามากและช้าทุกด้าน ช. ชีวิต คือเสียชีวิต 
ในสภาพอนาถาและเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น และ ช. ชดเชย คือ ชดเชยช้า โดยเฉพาะค่าเสี่ยงภัย 
ของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า ขาดการชดเชยการจัดการงานศพ ขาดการชดเชยเด็ก 
ที่สูญเสียบิดามารดาจากโรคโควิด-19 ซึ่งผลของการบริหารจัดการรัฐบาลท าให้เกิด 3 ข. ได้แก่ ข. ขาดแคลน 
คือ ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขาดแคลนชุดตรวจ ATK ขาดแคลน 
ชุด PPE  ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ ขาดแคลนเตียงรักษาโรค ข. ขาดการเยียวยาอย่างทันท่วงที ทั้งลูกจ้าง
นายจ้าง อาชีพอิสระ สถานประกอบการและ SMEs และ ข. ขาดความเชื่อมั่น คือ ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
ที่จะให้รัฐบาลนี้บริหารประเทศต่อไป 
    ทั้ งนี้  จากสถานการณ์ โควิด -19 ที่ มีความรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ สาม ของปี  2564  
การจ้างงานปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 แต่อัตราว่างงานสูงถึง 3.4 ล้านคน หรือร้อยละ 2.25 ซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการคุมเข้มการเปิด - ปิดประเทศ 
ร้านอาหาร และสั่งปิดแคมป์คนงานกะทันหันท าให้คนงานเหล่านั้นตกงานทันที ขณะที่รายได้หดหายแต่ภาระ
ค่าใช้จ่าย ค่าอุปโภคบริโภคยังมีจ านวนเท่าเดิม และมีภาระหนี้สิน รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหา  
อย่างชัดเจน แต่กลับใช้มาตรการจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรคนจนจนวงเงินทะลุไปถึง 20 ล้านบาท และไม่มี 
การสร้างแผนงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้  ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นอกจากนี้ 
การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่ทั่วถึงและมีข้อจ ากัดมากมาย เมื่อพ่ีน้องประชาชนจ าเป็นต้องกลับไป
อยู่ในภูมิล าเนาเดิมและต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสินทรัพย์ในครัวเรือนอย่างสุกรและ  
วัวที่สามารถน ามาแปลงเป็นเงินทุนได้ แต่ด้วยความไม่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการของรัฐบาลและ 
การปกปิดข้อมูล ตลอดจนการจัดหาวัคซีนและการเยียวยาให้กับเกษตรกรล้มเหลวจนท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างประเมินค่าไม่ได้ และเสนอให้รัฐบาลปิดเกมสู้โรคโควิด-19 ให้ได้ โดยต้องเปลี่ยนจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก 
ด้วยการหาข้อมูลว่ามีคลัสเตอร์ที่ ไหน แจก ATK เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้า และต้องฉีดวัคซีนเชิงรุก  
เพราะยังมีผู้สูงอายุกว่า 2 ล้านคน ทีย่ังไม่ได้วัคซีนเนื่องจากเดินทางยากล าบาก  
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ตอบชี้แจงว่า การอภิปรายของสมาชิกฯ ทั้ งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างมีประโยชน์ในหลายประเด็น 
ซึ่งตนจะน าไปด าเนินการ โดยประการแรกต้องท าความเข้าใจเสียก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไร ซึ่งรัฐบาล
ทุกสมัยต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาการน าทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสม โดยสถานการณ์ 
เหมืองแร่อัคราเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2544 รัฐบาลในช่วงนั้นได้เห็นชอบตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ พ.ศ. 2510 เชิญชวนให้มีการลงทุนด้วยการลดค่าภาคหลวงแร่ทองค า ออกใบอนุญาตส ารวจ 
ออกใบอนุญาตประทานบัตร และใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม สนับสนุนให้มีการท าเหมืองทองในจังหวัด
พิจิตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เดินทางไปต้อนรับการเปิดเหมืองการผลิตทองค า เพ่ือเป็นประโยชน์ 
แก่ประเทศและผู้ลงทุนที่ เป็นผู้ถือหุ้นทุนส่วนน้อยจากต่างประเทศโดยปัจจุบันยังคงเป็นบริษัทเดิมอยู่ 
จนกระทั่งปี 2554 รัฐบาลต่อมาได้มีการระงับการต่อใบอนุญาตประทานบัตรจ านวน 1 แปลง มาจนถึงปัจจุบัน  
ด้วยเหตุของความไม่ชัดเจนในหลายเรื่องซึ่งเป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบอนุญาต 
และเรื่องฟ้องร้องนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองจนถึงปัจจุบัน และยังมีปัญหาของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารพิษตกค้างจากการท าเหมือน ต่อมาในช่วงของรัฐบาล คสช. เข้ามาท าหน้าที่ 
และเป็นข้อเท็จจริงว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว และการเข้ามาบริหารบ้านเมืองในขณะนั้น 
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ถือว่าประเทศอยู่ในสภาวะไม่ปกติ รัฐบาลได้พิจารณาการน าทรัพยากรมาใช้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน  
ซึ่งขณะนั้นมีการโต้แย้งมาก ทั้งขั้นตอนการอนุญาต การด าเนินการให้รัดกุม และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการเหมืองแร่  และกรอบนโยบายเกี่ยวกับการท าเหมือง เพ่ือลดปัญหา 
ที่หมักหมมมายาวนาน โดยรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะด าเนินการใด ๆ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็น และเป็น 
ที่ทราบดีว่าภายหลังจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 มีการออก
นโยบายการท าเหมืองแร่ใหม่ภายในปีเดียวกัน มีบริษัทเอกชนที่มีความสนใจในการท าเหมืองแร่ต่าง ๆ เข้ามา
ขอใบอนุญ าตใหม่และขอต่อใบอนุญ าตเดิมแล้ วกว่า 100 ราย ซึ่ ง เป็นการด าเนินการตามปกติ  
โดยหากบริษัทเอกชนรายใดมีขีดความสามารถและด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดต้องการ 
ขออนุญาตในการประกอบอาชีพก็สามารถยื่นเรื่องตามขั้นตอนและมีสิทธิที่จะได้รับอนุญาตซึ่งเป็นไปตาม 
การพิจารณาของคณะกรรมการ โดยบริษัทอัครา รีซอร์สเชส จ ากัด (มหาชน) ก็เป็นบริษัทหนึ่ง แม้ว่าจะมี 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีคดีความฟ้องร้องกับรัฐบาลไทยแต่ก็ ไม่ได้ เป็นข้อจ ากัดสิทธิของบริษัทอัคราฯ  
ในการต่อใบอนุญาต และตามที่ประทานบัตร 1 แปลงของบริษัทอัคราฯ หมดอายุในปี 2555 ซึ่งขอ 
ต่อใบอนุญาตไว้เมื่อปี 2564 แต่ยังถูกระงับการต่ออายุ รวมทั้งในปี 2563 มีอีก 3 แปลง ที่ ใบอนุญาต 
จะหมดอายุภายหลังจากที่บริษัทอัคราฯ หยุดกิจการในปลายปี 2559 และได้ขอต่ออายุแล้วตั้งแต่ก่อนหมดอายุ 
ทั้งนี้ เมื่อมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 บริษัทอัคราฯ ได้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
เพ่ือขอต่ออายุทั้ง 4 แปลงที่ค้างอยู่ในคราวเดียวกันตามกรอบเวลาสัมปทานที่เหลืออยู่ ซึ่งได้ท าตามขั้นตอน
เดียวกับเอกชนรายอ่ืน ๆ ที่ขออนุญาต จึงเป็นที่มาของการต่อใบอนุญาตจ านวน 4 แปลง ในปลายปี 2564  
ซึ่งไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนใด ๆ กับรัฐบาลทั้งสิ้น รัฐบาลไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใด ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย  
โดยการต่อใบอนุญาตทั้ง 4 แปลงดังกล่าวนั้นเป็นแปลงเดิม และหากจะมีการตีความว่าการต่อใบอนุญาตนั้น
เป็นการยกทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาติ ให้กับเอกชนตามอ าเภอใจ โดยข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหา 
ตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้นที่ผูกพันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตนพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกอย่างสามารถ
เดินหน้าไปได้เท่านั้น ส่วนเรื่องการขอต่อใบอนุญาตและการขออนุญาตส ารวจ เป็นหน้าที่ของกระทรวง 
อุตสาหกรรมตามปกติซึ่งไม่ได้มีขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย 
ทุกประการ ทั้งนี้ ยืนยันว่าการด าเนินการของรัฐบาลค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รัฐบาลไม่ได้ต้องการท าเหมืองหรือยึดเอาเหมืองมาเป็นของรัฐ และยินดี
ต้อนรับนักธุรกิจ นักลงทุน ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและท าประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ  
และไม่ก่อความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อม รวมทั้งการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสมดุล อย่างไรก็ตาม 
เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จึงขอให้สมาชิกฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการอภิปราย
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ และค าถามของสมาชิกฯ หลายข้อเกิดจาก 
การอนุมานของสมาชิกฯ ที่พยายามบิดเบือนให้ประชาชนเห็นว่าเกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง 
อีกทั้งการเจรจานั้นเกิดขึ้นโดยค าแนะน าของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นทางออกที่ดีส าหรับข้อพิพาทนี้
เนื่องจากมีความไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการใด โดยการเจรจาบนความไม่เข้าใจกัน ประกอบกับอยู่ใน 
ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงต้องใช้เวลา และหลักการส าคัญของรัฐบาลคือมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน
และประเทศชาติ การพิจารณาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล  
   นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้มาตรา 44 ว่า สมาชิกฯ ผู้อภิปรายพยายามอภิปรายท าให้
เกิดความเข้าใจผิดโดยไม่ค านึงถึงประชาชนที่ต้องเสียประโยชน์ เพราะการเจรจานั้น เป็นไปเพ่ือท าความเข้าใจ 
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ให้เกิดผลดีและส่งผลดีที่สุด แต่ข้อเสนอของผู้อภิปรายเหมือนต้องการให้ประเทศ และนายกรัฐมนตรีเสียหาย
และมีความผิดจากการใช้มาตรา 44 หรือกฎหมายปกติตามค าแนะน าของกระทรวงให้ยุติการท า  
เหมืองเป็นการชั่วคราว การฟ้องร้องตามกลไกของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย หรือ TAFTA  
ก็ยังคงท าได้อยู่ แต่หากสมาชิกฯ เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องชอบธรรม ก็ควรอธิบายให้เกิด 
ความเข้าใจ ไม่ควรน ามาผูกเรื่องกับเหมืองทองเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดก็แล้วแต่ และยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลท า
คือการแก้ปัญหา รวมทั้งยังได้ขอให้สภาเป็นที่ที่รับฟังข้อเสนอแนะโดยตนพร้อมรับฟังจากทุกฝ่าย แต่หากเพียง
มุ่งจะโจมตีรัฐบาลและให้ตนลาออกก็ไม่ถูกต้อง และยืนยันว่าจะไม่ลาออก ส าหรับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น
ขอรับฟังค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การหารือ ซึ่งในเรื่องนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการน าการหารือพิจารณา 
ร่างสัญญาร่วมลงทุนมาเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยค านึงถึงภาระทางการเงินของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปด้วย โดยไม่ได้มุ่งหมายว่าจะเอ้ือประโยชน์ 
ผู้ ใด ในส่วนของการแก้ปัญหาความยากจนนั้น  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับประชาชนทุกภาคส่วน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดหนี้ภาคครัวเรือนและปัญหาเรื่องที่ดิน และมีสมาชิกฯ หลายท่านกล่าวว่าตนไม่เคย
ล าบาก ไม่เคยเป็นหนี้ ซึ่งตนก็เคยล าบาก และเป็นคน ๆ หนึ่งที่เติบโตเหมือนคนทั่วไปเช่นเดียวกับทุกคน  
เคยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ต้องท างานแลกเงินเดือน อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงซึ่งมีค่าตอบแทนไม่มากนัก 
จึงเข้าใจว่าความยากล าบากเป็นอย่างไร ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งในการท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถ
ด ารงอยู่ ได้และมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น  โดยรัฐบาลมีแผนงานระยะกลางและระยะยาวเพ่ือให้ เกิด 
ความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาทุกปัญหาที่มีมาในอดีตจนปัจจุบัน ซึ่งบางเรื่องใช้เวลานานพอสมควรเพราะ 
ต้องด าเนินการในเรื่องของกลไกในการแก้ปัญหา วิธีการ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และเข้าใจดีว่าทุกคน 
มีความยากล าบากเดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วงของโรคโควิด-19 และหากข้อสังเกตใดที่สมาชิกฯ เสนอมาเป็น
ประโยชน์ก็จะน าไปใช้ในการขับเคลื่อนต่อไป ในการนี้  ได้มีแนวทางใน การแก้ปัญหาความยากจน 
ในหลายรูปแบบ รวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความยากจนเป็นปัญหาระดับบุคคล 
ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องลงในรายละเอียดเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดให้ปี 2565  
เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนโดยแก้ปัญหาที่ต้นตอของความยากจน อาทิ การแก้ไขหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) เน้นการไกล่เกลี่ย/ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นวาระของประเทศ แก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 
และจักรยานยนต์ แก้ไขหนี้สินข้าราชการโดยเฉพาะครูและต ารวจ แก้ปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้เกิด 
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน 
โดยวางกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติหรือระดับในพ้ืนที่ ซึ่งในระดับปฏิบัตินั้นจะมีการตั้ง 
ทีมพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วยบุคคลหลายหน่วยงานและบุคคลภายนอก เข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุกครัวเรือนที่ยากจน
ในแต่ละทุกหมู่บ้ านเพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข  สนับสนุนให้ครอบครัวมีการวางแผน 
หรือแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนได้ตรงตามสภาพปัญหาที่แต่ละครัวเรือนก าลัเผชิญ และเมื่อทราบ
ปัญหาของแต่ละครัวเรือนแล้วทีมพ่ีเลี้ยงจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาในแต่ละมิติที่มีความแตกต่างกันใน 
แต่ละครอบครัว อาทิ มิติด้านสุขภาพ โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี การดูแลสุขภาพ การติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง 
มิติด้านความเป็นอยู่ โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มิติด้านการศึกษา โดยมีการฝึกอาชีพเพ่ิมรายได้ 
และมิติด้านรายได้ โดยการจัดสรรที่ดินท ากิน วิสาหกิจชุมชน และเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่รัฐบาล 
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ท าเพ่ิมเติมจากเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบหรือแบบพุ่งเป้ารายครอบครัว ส าหรับ 
ในเรื่องที่ดินนั้นได้มีการแก้ปัญหาที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ให้มีที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยและท ากิน  
โดยกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์แล้วกว่า 69,000 ราย  
คิดเป็นพ้ืนที่กว่า 850,000 ไร่ มีการแก้ไขสะสางปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนที่มีมามากกว่า 50 ปี โดยจัดท าแนวเขต
ที่ ดิ นของรัฐแบบบู รณ าการ มาตราส่ วน  1 : 4000 (One Map) ซึ่ งปั จจุบัน เสร็จแล้ ว 22 จั งหวัด  
และจะเดินหน้าด าเนินการต่ออีก 44 จังหวัด อีกทั้งยังมีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประชาชน  
จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งมีการขยายรายการ อาทิ การล้างไต การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง 
ช่องปาก โดยตอบสนองของพ่ีน้องประชาชนมากขึ้นทุกปี การเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ทั้งนี้ ในเรื่องของสุขภาพนั้นต้องการให้เน้น 
ในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษา ซ่ึงสิ่งส าคัญคือการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี ในส่วนของ 
ที่อยู่อาศัยนั้น รัฐบาลมีโครงการบ้านล้านหลัง สินเชื่อต่ าส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อให้มี  
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น 
   นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ตอบชี้แจงประเด็นสินค้ามีราคาแพงว่า ต้นเหตุส าคัญของราคาสินค้าที่สูงขึ้น ในช่วงที่ผ่านมามาจาก 
ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งน้ ามันถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเพ่ิมต้นทุนของการขนส่งถึงร้อยละ 40 
โดยประมาณ จึงเห็นได้ ว่าค่าขนส่งระหว่างประเทศราคาสูงขึ้นมากในช่วงที่ ราคาน้ ามัน เพ่ิมสูงขึ้น  
เช่น ค่าบรรทุกตู้ขนาด 40 ฟุต เพ่ิมขึ้นจาก 49 ,000 บาทต่อตู้ เป็น 56,000 บาทต่อตู้  เป็นต้น ดังนั้น  
ราคาน้ ามันจึงมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและต่อตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทย อาทิ 
สหรัฐอเมริกาที่สินค้ามีราคาแพงสูงสุดในรอบ 39 ปี ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เชื้อเพลิง เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์  
และสินค้าภายในบ้าน ส่วนสหราชอาณาจักรนั้นราคาสินค้าพุ่งสูงสุดในรอบ 30 ปี ทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม  
และโรงแรม แต่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าหลายประเทศในโลก ส าหรับในปี 2564 เฉลี่ยทั้งปีที่ผ่านมา 
ภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทยหรือดัชนีราคาสินค้าในประเทศไทยเป็นบวกเพียงร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับ
ประเทศส าคัญในโลกซึ่งมี 177 ประเทศ ที่จัดอันดับพบว่าประเทศไทยต่ าเป็นล าดับที่ 154 ใน 177 ประเทศ 
ซึ่งแปลว่ามีประเทศที่เงินเฟ้อต่ ากว่าประเทศไทยเพียง 23 ประเทศ แต่อีก 153 ประเทศนั้นมีเงินเฟ้อสูงกว่า
ประเทศไทยทั้งสิ้น อาทิ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส อิตาลี เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
เยอรมัน ลาว ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเม็กซิโก และในปี 2564 หมวดสินค้าส าคัญ ๆ ของไทยที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน 
มีเพียงหมวดเดียวคือหมวดการขนส่ง เนื่องจากน้ ามันมีราคาสูงขึ้นท าให้เงินเฟ้อในหมวดนี้เป็นบวกร้อยละ 7.74    
ในขณ ะที่ สินค้ าหมวดอ่ืนต่ าลงเกือบทั้ งหมด อาทิ  หมวดอาหาร เครื่องดื่ ม  ติ ดลบร้อยละ 0 .13  
หมวดเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ติดลบร้อยละ 0.27 เคหสถาน ติดลบร้อยละ 1.73 หมวดการอ่าน การศึกษา ติดลบ
ร้อยละ 0.45 ดังนั้น ค ากล่าวที่ว่า แพงทั้งแผ่นดินจึงไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะมีสินค้าบางชนิดที่สูงขึ้นและ
สินค้าหลายชนิดราคาลดต่ าลง ทั้งนี้ ราคาสินค้าที่สูงขึ้นจนท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าแพงขึ้นนั้นคือตั้งแต่
เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา คือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น เป็นประจ าทุกปีจึ งมีผลกระทบต่อตัวเลขเฉพาะเดือนมกราคม 2565 ท าให้ภาวะเงิน เฟ้อ 
ในเดือนมกราคมเป็นบวกร้อยละ 3.23 แต่เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลกที่ประกาศตัวเลขออกมา 
อย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 20 ประเทศ เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยยังต่ ากว่าเกือบทุกประเทศในโลก 
โดยราคาสินค้าที่ขึ้นสูงขึ้นในประเทศต่าง ๆ อาทิ ญี่ปุ่น ราคาไก่สูงขึ้นร้อยละ 71 ราคาไข่สูงขึ้นร้อยละ 15  
ส่วนฮ่องกง ราคาผลไม้และอาหารสูงขึ้นร้อยละ 40 ราคาผักสดสูงขึ้นร้อยละ 300 ราคาสินค้าสาธารณูปโภค 
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สูงขึ้นร้อยละ 54.2 ส าหรับมาเลเซีย ราคาไก่สูงขึ้นร้อยละ 25 ราคาไข่สูงขึ้นร้อยละ 18 และราคาขนมปังสูงขึ้น
ร้อยละ 20 ดังนั้น ประเทศไทยจึงถือว่าอยู่ในภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สูงมากและราคาสินค้าก็ไม่ได้สูงมาก ยกเว้น
สินค้าบางชนิด อาทิ สุกร ทั้งนี้  เนื่องจากการแก้ปัญหาที่ตรงจุดของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรึงราคาสินค้าและใช้มาตรการอ่ืน ๆ ท าให้ราคาสินค้า 
หลายหมวดสามารถตรึงราคาไว้ได้ และยืนยันว่า มีสินค้าหลายตัวที่ไม่ได้ขึ้นราคา อาทิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
น้ าอัดลม นม อาหารกระป๋อง ฯลฯ รวมทั้งต้องขอขอบคุณไข่ไก่ที่ตอนแรกมีการขึ้นราคา แต่ขณะนี้ราคาลงมา
ปกติแล้วโดยไข่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 2.90 บาท เบอร์ 3 ฟองละ 3.46 บาท ซึ่งราคาไข่ยุคนี้ก็ยังไม่ได้แพง
เหมือนหลายยุคที่ผ่านมา ส่วนราคาไก่นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศเป็นสินค้าควบคุม และก าหนดราคา 
ไปที่ 3 ห้างสรรพสินค้าใหญ่ อย่างเข้มงวด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างฯ เป็นอย่างดี และยอมรับในบางพ้ืนที ่
มีราคาสูงขึ้น แต่ขณะนี้ราคาได้ปรับลดลงมาแล้ว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีหลายฝ่ายกังวลซึ่งรัฐบาล 
ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ราคาน้ ามันปาล์มขวดที่มีราคาสูงนั้น เพราะรัฐบาลประสบ
ความส าเร็จ ในการท าให้ราคาปาล์มสูงขึ้น ซึ่งทัง้หมดนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเบิญหรือจากตลาดโลกอย่างเดียว 
แต่เป็นเพราะกระทรวงพาณิชย์มีการด าเนินการต่าง ๆ และมีการรักษาสมดุล ระหว่างผู้ผลิต เกษตรกร  
และประชาชน อย่างเหมาะสม ในขณะที่ราคาผักได้ปรับลงมาถึงร้อยละ 40 ในส่วนของราคาสุกรนั้น 
ต้องยอมรับว่าแพงจริง เนื่องจากการเสียแม่พันธุ์ไปร้อยละ 40 ท าให้ปริมาณสุกรเข้าสู่ตลาดน้อยลง  
5 - 6 ล้านตัว ซึ่งรัฐบาลต้องใช้ความพยายามในการแก้ไข บูรณาการกัน และท าให้ราคาสุกรลดลงมา ซึ่งขณะนี้
ได้เริ่มลดลง โดยมีการเร่งผลิตสุกรเข้าสู่ระบบ และตนได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่าจะผลิตลูกหมูเดือนละ  
3 แสนล้านตัว แล้วให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดวงเงินให้ผู้ประกอบการกลับมาเลี้ยง
สุกรอีก รวมทั้งมีมติงดส่งออกหมู 3 เดือน เพื่อให้หมูเข้าสู่ระบบ ขณะเดียวกันก็บูรณาการกับส านักงานพาณิชย์
จังหวัดตรวจสต๊อกสุกรเพ่ือไม่ให้มีการกักตุนทั่วประเทศ และผลด าเนินการก็ท าให้เกิดประโยชน์ท าให้ทุกฝ่าย 
น าสุกรที่มีอยู่ออกมาขายสู่ตลาด ท าให้ราคาค่อย ๆ ปรับลงมา และยืนยันว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ไม่ได้เอ้ือนายทุน แต่เอ้ือเกษตรกร เพราะเงินเข้าเกษตรกรโดยตรง 
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ตอบชี้แจงในประเด็นด้านการสาธารณสุข โดยขอยืนยันว่าได้ท าการบันทึกค าแนะน าของสมาชิกฯ  
ในส่วนที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน แต่ยังมีข้อมูลหลายประการที่ยังเป็นข้อมูลเดิม 
ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 ส าหรับประเด็นที่เป็นเรื่องวิชาการมีคณะกรรมการทางด้านความปลอดภัยในการฉีด
วัคซีนต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ได้ออกมาชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
รวมทั้งได้ชี้แจงอย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และได้รับผลคะแนนการลงมติไว้วางใจ  
อย่างท่วมท้น โดยหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการด าเนินการ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 2. ต่อยอดนโยบายเดิม 
เพ่ิมเติมนโยบายใหม่ และ 3. ประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ  
ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นก าลังส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 โดยกระทรวงฯ 
ได้บ ารุงขวัญและก าลังใจโดยเพ่ิมอัตราข้าราชการและบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าเป็นข้าราชการ  
45,684 ต าแหน่ง ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้น มีนโยบายให้สถานบริการหรือโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัด
ดูแลบุคลากรเหล่านั้นอย่างเต็มที่ ส่วนข้าราชการมีการเพ่ิมค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยให้มากที่สุดเท่าที่ 
จะท าได้ และจะท าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายถึงความจ าเป็นในการบรรจุ  
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บุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นข้าราชการด้วยเช่นกั น  
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของระบบสาธารณสุขทั้งระบบในอนาคต นอกจากนี้  ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ยังได้รับการจัดอันดับว่ามีความมั่นคง (Global Health Security Index : GHS) เป็นอันดับที่ 5 ของโลก  
จากทั้งหมด 195 ประเทศ จากการประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อ 
ปี 2021 โดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins Center for Health Security) สหรัฐอเมริกา 
และเป็นอันดับที่ 1 ในด้านการตรวจจับโรคและการรายงานอันรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าไม่มีการรายงาน
ข้อมูลเท็จเพ่ือเอาใจประชาชน หรือปราศจากข้อเท็ จจริง และมีความพร้อมในการจัดหาวัคซีนจนกว่า 
โรคโควิด-19 จะหมดไป หรือกลายเป็นโรคปกติทั่วไป โดยแม้ว่าจะยังไม่สามารถตอบได้ว่า โรคโควิด-19  
จะหมดไปเมื่อไร แต่ตราบใดที่โรคนี้ยังคงคุกคามเราอยู่ กระทรวงฯ ก็จะจัดหาอาวุธมาลดความเสี่ยงจาก 
การติดเชื้อ ลดความเสี่ยงจากการป่วยที่มีอาการรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งตัวเลข 
ในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น ส าหรับการจัดหาวัคซีนให้กับเด็กนั้น  
เมื่อกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุได้แล้วในแต่ละครอบครัวก็จะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอ เมื่ อทุกคน 
มีความปลอดภัย ประเทศก็จะมีความปลอดภัย และด้วยความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขที่มีมา  
อย่างยาวนาน อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรทอง และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่มีใครลืมผู้ที่คิดค้น
ระบบเหล่านี้ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยได้รับมา และรัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางด้อยค่าระบบสาธารณสุข 
ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทย แต่จะต่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน ท าให้สุขภาวะ
ของพ่ีน้องประชาชนมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนมีจ านวน
น้อยที่สุด ท าให้ประชาชนต้องไม่ล้มละลายจากการรักษาสุขภาพของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ 
สร้างรายได้ด้วยตนเองและไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว 
   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงในประเด็นการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดว่า ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการและมั่นใจในการบริหารจัดการ 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในประเด็นญัตติที่ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน ราษฎรได้กล่าวถึง 
การที่ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศจนท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายนั้น 
เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง หากกระทรวงฯ ไม่ได้แก้ไขหรือไม่มีแนวนโยบายในการอ านวยการจะเป็นเรื่อง 
ที่เสียหายเป็นอย่างยิ่ง โดยปัญหายาเสพติดมีความเกี่ยวข้องกับประเทศเพ่ือนบ้านในลุ่มน้ าโขงและข้อมูล  
ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and 
Crime : UNODC) ได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงตัวเลขผู้เสพยาบ้า
จ านวน 3,700,000 กว่าคนนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมาจากงานวิจัย 
ของเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ซึ่งในข้อเท็จจริงตัวเลขผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาบ้าตั้งแต่ 
ปี 2562 ในช่วงอายุ 12 – 65 ปี มีจ านวนประมาณ 1,600,000 คน แต่มีตัวเลขที่น่าสนใจคือสถิติผู้เข้ารับ 
การบ าบัด ในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 229,000 คน ปี 2563 มีจ านวนประมาณ 190,000 คน และปี 2564 
มีจ านวนประมาณ 168,500 คน ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินการและพัฒนาในเชิงบวก ประเด็นที่สมาชิกฯ  
ได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับข้าราชการ ทหาร ต ารวจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ท าหน้าที่ป้องกันบริเวณชายแดน  
และปราบปรามยาเสพติดท างานอย่างหนักนั้น รู้สึกเห็นด้วยและดีใจที่สมาชิกฯ ได้ให้ก าลัง ใจส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับแนวนโยบายป้องกันและปราบปรามเป็นนโยบายหลัก และมีนโยบาย 
ในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศต้นน้ าซึ่งมีความใกล้ชิดแหล่งผลิตยาเสพติดบริเวณ
สามเหลี่ยมทองค า คือ ประเทศลุ่มน้ าโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา  
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และไทย มีการด าเนินการจับกุมผู้ค้าไปแล้วจ านวน 104,125 คดี ผู้ต้องหา 106,601 คน ยึดทรัพย์สินมูลค่า 
1,525 ล้านบาท ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการจัดการยาเสพติดด้วยการยึดทรัพย์  
และตัดวงจรต่าง ๆ ท าให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกระบวนการยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
กระทรวงฯ ได้หารือร่วมกับ UNODC พบว่าการผลิตยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองค ามีมูลค่าสูงถึง  
70,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือ 2 ล้านล้านกว่าบาท จึงไม่สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่น้อยในการป้องกัน
และปราบปรามกระบวนการเหล่านี้ได้ และหลังจากได้รับฟังความเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องว่าจะสามารถ
บริหารงานด้านยาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร และด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในปี 2557 
ตลอดจนศึกษาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ในส่วนที่รับฟังความคิดเห็น  
จากผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งแนะน าว่าควรแยกคดีทรัพย์ออกจากคดีอาญา และน าแนวทางดังกล่าวมาปรับแก้ 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลและ 
ยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ตลอดนั้น ได้บูรณาการการท างานร่วมกันกับหลายหน่วยงานเพ่ือน าร่องการด าเนินการ 
ยึดทรัพย ์
   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงในประเด็น 
เหมืองทองอัคราว่า กรณีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทคิงส์ เกต คอนโซลิ เดทเต็ด ลิมิ เต็ด  
และมี ก าร เลื่ อนมาหลายครั้ งนั้ น  ฝ่ ายรั ฐบ าล ไม่ ได้ เป็ น ผู้ เริ่ ม ขอ เจรจา แต่ เป็ น ค าแนะน าของ  
คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างการไต่สวนข้อ พิพาทเพ่ือประโยชน์ต่อทั้ ง 2 ฝ่าย โดยเริ่มเจรจาตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งในการเลื่อนคือสถานการณ์ โรคโควิด-19 แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ได้ 
ข้อยุติ แต่มีแนวโน้มในทางบวกและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยืนยันมาโดยตลอด
ว่าการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นผลจากการเจรจาต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบ โดยมุ่งเน้น 
การรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และมีการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ส าหรับ
การให้สิทธิประโยชน์เพ่ือการเจรจานั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ส่วนการเปิดเผยข้อมูลนั้น หากยังไม่มี 
ค าตัดสินออกมาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอนุญาโตตุลาการได้ ส าหรับข้อมูลที่บริษัทคิงส์เกตฯ  
เปิดเผยออกมานั้น เป็นข้อเสนอและข้อเรียกร้องของบริษัทคิงส์เกตฯ เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตเท่าที่ท าได้ทุกครั้งที่มีการเลื่อนค าตัดสินออกมา 
ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ อ้างว่า หากบริษัทคิงส์เกตฯ ยืนยันด าเนินคดีจนถึงที่สุด รัฐบาลไทยมีโอกาสแพ้
ค่อนข้างสูงและต้องจ่ายเงินชดเชยจ านวนมหาศาลนั้น หากบริษัทมีความม่ันใจว่าจะชนะคดีจริง บริษัทจะมาขอ
เจรจากับรัฐบาลไทยได้อย่างไร ส่วนการอนุญาตสิทธิต่าง ๆ ให้กับบริษัทคิงส์เกตฯ เป็นการประนีประนอม  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องคดีนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง บริษัทอัครา รีซอร์สเชส จ ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทคิงส์เกตฯ ได้ยื่นขออนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่ จ านวน 44 แปลง ตั้งแต่ 
ปี 2546 – 2548 ซึ่งค าขอได้อยู่ระหว่างการพิจารณาตามล าดับ ประกอบกับมีเหตุการณ์ทางการเมือง 
และการจัดท านโยบายทองค าเพ่ือให้สอดคล้องกับการขออนุญาตจึงท าให้การด าเนินการดังกล่าวล่าช้าจนมาถึง 
ปี 2557 ซึ่งมีการร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่รอบเหมืองและความขัดแย้งของประชาชนที่คัดค้าน 
และสนับสนุน จึงเป็นที่มาของค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งระงับกิจการเหมืองแร่  
ทั่วประเทศ ประกอบกับสัดส่วนพ้ืนที่การท าเหมืองต่อพ้ืนที่การส ารวจเท่ากับร้อยละ 0.48 การด าเนินการ
อนุญาตดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ ไม่มีการแทรกแซงและเร่งรัด 
การแลกเปลี่ยนเพ่ือถอนฟ้องคดีแต่อย่างใด ส าหรับการอนุญาตให้ผงเงินผงทองที่ถูกอายัดไว้ออกไปขายนั้น  
ในเดือนสิงหาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการแร่แห่งชาติได้ออกนโยบายทองค า  
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ห้ามส่งออกโลหะผสมทองค าออกนอกประเทศโดยตรง แต่ต้องมีกระบวนการผลิตท าให้เป็นทองค าบริสุทธิ์  
ในประเทศก่อน เพือ่เพ่ิมมูลค่าให้กับแร่ทองค า ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ซึ่งภายหลังออกนโยบาย
ดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทอัคราฯ สามารถสร้างความร่วมมือกับโรงงานหลอมทองค าภายในประเทศได้   
บริษัทจึงได้น าผงทองค าที่ผ่านกระบวนการผลิตหล่อเป็นทองค าแท่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  
ไม่ใช่เป็นการน าทรัพยากรของชาติไปแลกกับการถอนฟ้องคดีแต่อย่างใด 
   นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตอบชี้แจงในประเด็นน้ ามันดิบรั่วลงทะเลในจังหวัดระยองที่สารเคมีปริมาณมากเกินกว่าที่ค านวณได้  
และปริมาณน้ ามั่นรั่วไหลจริงมีจ านวนมากกว่าที่ชี้แจงนั้น เนื่องจากเหตุการณ์น้ ามันรั่วครั้งแรกเกิดขึ้นเวลา  
22.00 นาฬิกา และหยุดลงประมาณเวลา 00.00 นาฬิกา จึงท าให้ไม่ทราบปริมาณน้ ามันรั่วที่แท้จริง การแก้ไข 
ปัญหาโดยเร็วที่สุดและดีที่สุดจึงต้องใช้สารเคมีในปริมาณที่มากที่สุดซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถสลายน้ ามันดิบ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งประมาณการณ์น้ ามันรั่วที่แท้จริงนั้น เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่สามารถทราบปริมาณที่แท้จริงได้ จึงต้องสอบถามจากบริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
หรือ SPRC ซึ่งเป็นต้นเรื่อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์ โดยในขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าสาเหตุการเกิดน้ ามั่นรั่วมาจากอะไร และปริมาณน้ ามั่นรั่ว  
ที่แท้จริงมีจ านวนเท่าใด ส าหรับสารเคมีที่น ามาใช้สลายน้ ามันดิบนั้นเป็นยี่ห้อเดิมกับปี 2556 จริง แต่เป็น 
รุ่นที่ 3 ระดับ Food Grade มีความปลอดภัยมากกว่า สามารถย่อยสลายน้ ามันดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่ารุ่นที่ 1 ส าหรับสารพิษตกค้างนั้น เมื่อมีการย่อยสลายเกิดข้ึนและผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางธรรมชาติ
จะท าให้ความเป็นพิษสลายหายไปตามระยะเวลา 
   นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบชี้แจงว่า 
การอภิปรายของสมาชิกฯ ในหลายประเด็นไม่ตรงกับความจริงซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ได้รับฟังเกิดความสับสนได้  
แต่ในส่วนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นจะขอรับไปปฏิบัติด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งเพ่ือเกิดประโยชน์ 
กับพ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้ ตนมีความห่วงใยในพ่ีน้องเกษตรกรและผู้บริโภค โดยโรคเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
(African Swine Fever : ASF) เกิดขึ้นมา 101 ปี นับจากวันแรก และระบาดไปทั่วโลก โดยเริ่มระบาด 
ในประเทศจีน เมื่อปลายปี 2561 ใช้เวลาเพียง 6 เดือน ท าลายสุกรไปถึง 300 - 500 ตัว เกิดท่ีเวียดนามใช้เวลา
เพียง 3 เดือนท าลายสุกรไปประมาณ 10 ล้านตัว และลุกลามไปเรื่อย ๆ รวมทั้งในประเทศข้างเคียงประเทศ
ไทยทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า การระบาดของโรค ASF ในสุกรเป็นการระบาดที่รวดเร็วและมีช่องทางการระบาด 
ได้หลายช่องทาง จึงไม่เป็นเรื่องง่ายในการป้องกัน แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราได้ใช้เวลาในการป้องกันโรค ASF  
ในประเทศ 3 ปีจึงจะมีการตรวจเจอเชื้อและในการตรวจเจอเชื้อนั้นในทางการจะต้องมีการรับรอง 
โดยกรมปศุสัตว์จึงจะประกาศว่าเรามีเชื้อนี้ ในประเทศไทย รวมทั้งโรค ASF ไม่มีวัคซีน แม้แต่ในประเทศ 
ที่มีความทันสมัยได้ท าการทดลองก็ยังไม่ประสบความส าเร็จและยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแม้กระทั่ง 
ในประเทศไทย โดยวัคซีนในประเทศไทยจะมีการทดลองขั้นสุดท้ายประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565  
โดยมีการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาวัคซีนด้วยตัวของเราเอง ซึ่งการระบาดของโรค ASF นั้น 
เราทราบข่าวจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE องค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และเว็บไซต์ต่าง ๆ ประมาณปลายปี 2561 จึงแสดงให้เห็นว่า เราสามารถ
ป้องกันโรคได้ถึง 3 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่ป้องกันโรคนี้ได้ดีที่สุดในอาเซียน และยืนยันว่าไม่ได้
มีการปกปิดข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ส าหรับการด าเนินการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ 
มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ มีมาตรการชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยเนื่องจาก 
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ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่ากับเกษตรกรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้อง
เข้าไปดูแล และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุกร 
ทั้งหมด เพราะก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณไปให้ในการชดเชย เอกชนเหล่านี้ได้สนับสนุนเงิน
ประมาณ 100 ล้านบาท เพ่ือมาด าเนินการต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรรายย่อย จนกระทั่งมีการตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติและมีการประชุม โดยเห็นว่าเอกชนเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถรับภาระทั้งหมดได้ จึงได้เสนอ 
ของบประมาณจากรัฐบาล ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวไม่ใช่เป็นการจ่ายในกรณีที่สุกรเป็นโรค ASF  
แต่เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคข้ึน ดังนั้น สุกรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค ASF จะถูกท าลาย
ทั้งหมดและเกษตรกรจะได้รับการชดเชย 2 ใน 3 คือประมาณร้อยละ 75 โดยได้ด าเนินการชดเชยทั้งหมด  
1,100 ล้านบาท และได้ก าชับหน่วยงานว่าต้องให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พร้อมกับมาตรการในการฟ้ืนฟู 
พ่ีน้องเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยให้กลับมาเลี้ ยงสุกรได้ เช่น เดิม นอกจากนี้  จากกรณี เมื่อวันที่  
24 ธันวาคม 2563 ซ่ึงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่  
ได้จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ที่ได้ 
ด าเนินการป้องกันโรค ASF อย่างได้ผล โดยเชิญตนและข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยราชการต่าง ๆ 
มารับโล่รางวัล ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการจัดงานโดยใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  
   นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงว่า การด าเนินการ
ทุกขั้นตอนของกระทรวงคมนาคมได้ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ  
แต่ประเด็นที่อาจท าให้หลายท่านรู้สึกว่าการด าเนินการล่าช้านั้น ขอเรียนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด แต่เนื่องจาก
โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ   
ซึ่งหากน าโครงการย่อยมาพิจารณาทีละโครงการแยกจากกันจะท าให้ไม่เห็นประโยชน์ในภาพรวมและไม่ม ี
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ตามโครงการ ทั้งนี้  กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบดูแล 
การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคของประเทศ แม้ว่าในช่วงเวลา  
2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่กระทรวงฯ ไม่ได้ 
หยุดชะงักการลงทุนที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมของประเทศ เนื่องจากทราบดี  
ถึงความจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับการค้า  
การลงทุนใหม่ ๆ จากต่างประเทศโดยการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งซึ่งจะช่วยให้การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
ของประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ยกระดับการใช้ชีวิต และคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน อาทิ การแก้ไขปัญหาเรื่องโครงการก่อสร้างถนน
พระราม 2 ที่สร้างปัญหาจราจรให้ประชาชน โดยขณะนี้กระทรวงฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งงานของกระทรวงฯ นั้นยึดหลักการสร้างความสะดวก ความรวมเร็ว ความปลอดภัย และมีการเสียค่าใช้จ่าย  
อย่างสมเหตุสมผล โดยบูรณาการการเดินทางทั้ง 4 มิติ คือ ทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ  
ส าหรับการพัฒนาระบบการเดินทางของคนในเมืองนั้น ขณะนี้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้ารวม 14 เส้นทาง ระยะทาง 554 กิโลเมตร ซึ่งจะท าให้การเดินทางของพ่ีน้องประชาชนจะที่พัก
อาศัยไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ มีตั๋วเดียวและอัตราค่าโดยสารเดียว และจะเชื่อมทั้งระบบล้อ ระบบราง 
และระบบเรือ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้ ในการด าเนินการจะมีกฎหมาย
และระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบ และต้องแก้ปัญหาในอดีตเนื่องจากหน่วยงานก ากับดูแลยังไม่มี  
แต่รัฐบาลชุดนี้ได้จัดตั้งกรมการขนส่งทางรางในการท าหน้าที่ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเหมาะสม
ของอัตราค่าโดยสารที่ไม่เอาเปรียบพ่ีน้องประชาชน แต่การด าเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีสัญญา 
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สัมปทานไปแล้วหลายเส้นทางและยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ กระทรวงฯ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีเจรจาต่อรอง
เพียงอย่างเดียวจึงท าให้เกิดการล่าช้า ไม่สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ทันที ด้วยเหตุนี้  จึงต้อง 
มีการด าเนินการ 2 เรื่อง คือ จัดท าพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพ่ือให้มีการใช้ 
บัตรใบเดียวและอัตราค่าโดยสารเดียวส าหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบโดยคิดค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว 
ทั้งระบบ  ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการร่างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีและน าเข้าสู่ 
การพิจารณ าของสภาผู้ แทนราษฎรต่อไป  อีกทั้ งต้ องจั ด ให้ มี ระบบฟีดเดอร์ทั้ งระบบรถเมล์  EV  
และเรือ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งภายในปี 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) จะเริ่มจัดหาผู้รับจ้าง
เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีแผนในการจัดหารถ EV-Bus จ านวน 2,511 คัน  
และด าเนินโครงการจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน เพ่ือทดแทนระบบรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่ามากท่ีใช้มากว่า 
30 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาโครงข่ายระบบฟีดเดอร์ทางน้ าเพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลอง 
หรือแม่น้ าสามารถเดินทางไปต่อรถไฟฟ้าได้ โดยมีแผนด าเนินการในระยะที่ 1 จ านวน 5 เส้นทาง ระยะทาง
ประมาณ 95 กิโลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมี 12 จุด เพ่ิมขึ้นเป็น 44 จุด ระยะที่  2  
จะเพ่ิมระยะทางอีก 9 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น 50 จุด 
ส าหรับการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองนั้น กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่  
ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบรถไฟทั่วประเทศเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้า สามารถลด ต้นทุนการขนส่ง  
และเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเชื่อมโยงจากภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันตก จากภาคเหนือ  
สู่ภาคใต้ และรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งในการพัฒนาระบบรถไฟ 
ทางคู่นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ 
จากรถบรรทุกไปสู่รถไฟเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท าแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และการท่าเรือแห่งประเทศไทยก าลังด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ  
กับภาคเอกชนเพ่ือสร้างความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอกชนหันมาใช้การขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน  ส่วนการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน  
ซึ่งพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากและได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน โดยมี นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเป็นคณะกรรมการเพ่ือบูรณาการแผนงาน
ดังกล่าว โดยขณะนี้มีการขนส่งสินค้าอยู่แล้วทุกวันและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ขณะนี้ยังสามารถรองรับปริมาณ
ความต้องการในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับลาวได้ ในส่วนที่มีข้อกังวลว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อจีน 
และลาวได้นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แม้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางลาวยังไม่เปิด
ระบบการขนส่งคน แต่ก็ได้มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทางการลาวเปิดเมื่อไร กระทรวงคมนาคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปเจรจาทันทีเพ่ือให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้และสามารถขนส่งสินค้า 
ไปได้ทั้ง 3 ประเทศ นอกจากนี้  ในระยะยาวจะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งใหม่ เป็นแห่งที่ 6  
โดยสามารถรองรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถไฟ ซึ่งขณะนี้ได้ข้อตกลงแล้วว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาลลาว 
จะใช้เงินลงทุนร่วมกันในอาณาเขตของแต่ละฝ่าย ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเดินทางให้กับพ่ีน้องประชาชนและลดค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐ โดยมีการพัฒนาระบบผ่านทางด่วน 
แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เพ่ือแก้ปัญหารถติดหน้าด่านของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเปิดโครงการ 
น าร่องแล้วที่บริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 คือวงแหวนตะวันออก จ านวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านทับช้าง 1 
ด่านทับช้าง 2 ด่านธัญบุรี 1 และด่านธัญบุรี 2  ซึ่งจะท าให้รถยนต์สามารถเคลื่อนผ่านด่านแต่ละช่องทาง 
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ได้ เร็วขึ้นประมาณ 5 เท่ า หรือชั่ วโมงละ 2,500 คัน และยังได้น านวัตกรรมระบบ AI มาใช้บริการ 
ในท่าอากาศยาน อาทิ ระบบ Auto Check-in และมีแอปพลิเคชัน SAWASDEE เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินการรองรับ New Normal ลดคน ลดสัมผัส  ซึ่ งทั้ งหมดที่ กล่ าวมานั้ น  พ่ีน้ องประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่ท่าอากาศยานหลักต่าง ๆ ทั้งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภาจาก 80 ล้านคน เป็น 120 ล้านต่อคนต่อปี  
เพ่ิมขีดความสามารถการขนส่งตู้สินค้าจากท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังจาก 7 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี 
เพ่ิมความเร็วในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหัวเมืองหลักจาก 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 120 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง เพ่ิมความเร็วในการเดินรถไฟขบวนผู้โดยสารจาก 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 100 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง เพ่ิมความเร็วในการเดินรถไฟขบวนสินค้าจาก 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เพ่ิมโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ครบ 14 สายทาง ระยะทาง 554 กิโลเมตร เพ่ิมโครงข่าย
รถไฟทางคู่และแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟเป็น 1,111 กิโลเมตร เพ่ิมการเชื่อมต่อภูมิภาคด้วยโครงการรถไฟ 
ไทย – ลาว – จีน และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน และเพ่ิมโอกาสสร้างอนาคตประเทศด้วยโครงการ M R- M A P  
และ Landbridge โดยเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส าหรับในการลงทุนของกระทรวงฯ
ในปี 2565 มีการด าเนินการทั้งที่เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งมีงบประมาณในการลงทุน  
1.4 ล้านล้านบาท โดยมีการลงนามในสัญญาผูกพันแล้ว 5.16 แสนล้านบาท และเป็นโครงการลงทุนใหม่  
9.74 แสนล้ านบาท  ซึ่ งประเทศไทยจะได้ ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ  ท าให้ เกิดจ้ างงาน เพ่ิ มขึ้ น  
154,000 ต าแหน่ ง และมีการด าเนิ นการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องจักร และยานพาหนะต่าง ๆ  
1.24 ล้านล้านบาท ซึ่งจากการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพบว่าจะท าให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แบบทวีคูณ  ประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งจะท าให้ GDP ประเทศในปี 2565 โตขึ้นร้อยละ 1 -3  
ทั้งนี ้กระทรวงฯขอขอบคุณในข้อเสนอแนะและความเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยและพ่ีน้องประชาชน 
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ตอบชี้แจงประเด็นปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงผิดกฎหมายออนไลน์ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
จ านวนมากว่า รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอีเอส) เจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าว 
มาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ท าให้มิจฉาชีพ  
ใช้ช่องว่างจากระบบอินเทอร์เน็ตมาหลอกลวงประชาชนด้วยกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบัน  
ที่ การสื่ อสารเป็นระบบเปิ ด ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพในการติดต่อสื่ อสาร ทั้ งนี้  ในช่วงระหว่างวันที่  
22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 มีการด าเนินคดีไปแล้วจ านวน 4,957 คดี โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้ประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีในประเทศไทย ส าหรับ 
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั้น กระทรวงดีอีเอสก าลังด าเนินการศึกษาการแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากอ านาจของรัฐบาลในการปิดกั้นสิ่งที่ผิดกฎหมายในระบบออนไลน์ยังท าได้ช้าและไม่เต็มที่ นอกจากนี้ 
ประเด็นการติดตามเงินของประชาชนที่ถูกฉ้อโกงไปนั้น ปัจจุบันมีการเปิดบัญชีปลอมหรือบัญชีม้าเป็นช่องทาง
รับ เงินจาก เหยื่ อก่ อนจะถูกถ่ าย โอนไปยั งต่ างประเทศจ านวนมาก ตลอดจนคริป โต เคอร์ เรนซี 
(Cryptocurrency) หรือสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้เงินหายไปจากในระบบได้อย่างรวดเร็ว 
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และติดตามได้ยากมาก รัฐบาลจึงต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและสกุลเงินดิจิทัลเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยโดยการใช้ 
Single Gateway เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความท้าทายมากและรัฐบาลก าลังด าเนินการศึกษาอยู่ในขณะนี้ 
   หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  
ในประเด็นต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีและสมาชิกฯ  
 

   (5) เรื่องท่ีค้างพิจารณา        ไม่มี 
 

    (6) เรื่องท่ีเสนอใหม่        ไม่มี 
 

    (7) เรื่องอ่ืน ๆ        ไมมี่ 
    

   จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมเวลา 01.35 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 01.35 นาฬิกา 
 
 
                                   ************************************** 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

    
 
 


